



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

21 มกราคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 21 ม.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,640 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,361,702 ราย รักษาหายเพิ่ม 8,641 ราย รักษาหายสะสม 2,256,982 ราย ยังรักษาอยู่ 82,720 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 13 ราย เสียชีวิตสะสม 22,000 ราย **สถานการณ์ทั่วโลก** มีผู้ติดเชื้อ 342,530,372 (+3,204,984) ราย เสียชีวิต 5,591,612 (+7,992) ราย รักษาหาย 274,781,317 (+1,578,229) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ WHO เตรียมประกาศยุติภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศโรคโควิด 19 ภายในปีนี้ แนะนำนานาชาติยกเลิกหรือผ่อนปรนการเดินทางข้ามพรมแดน **เนเธอร์แลนด์** อาจมีวัคซีนโควิด 19 สกัดโอมิครอน พร้อมใช้เดือน เม.ย. **เยอรมนี** พบโควิด 19 รายวันเกิน 1 แสนรายครั้งแรก **โปรตุเกส** อนุญาตให้คนติดโควิดออกจากบ้านไปเลือกตั้งได้ **สำนักงานยาแห่งสหภาพยุโรป (EMA)** เตือนว่า การฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นมากเกินไป อาจทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอลง **สหรัฐอเมริกา** CDC คาดการณ์โควิด 19 จะคร่าชีวิตชาวอเมริกันอีก 61,000 รายในสี่สัปดาห์ / FDA อาจอนุมัติใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของบริษัทไฟเซอร์-ไบออนเทคกับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในเดือนก.พ. **อังกฤษ** สั่งถอดหน้ากากอนามัยในห้องเรียนและปลายสัปดาห์หน้าไม่ต้องใส่ในทุกพื้นที่ อีกทั้งไม่ต้องใช้บัตรยืนยันตรวจ RT-PCR รวมถึงการฉีดวัคซีนในกิจกรรมขนาดใหญ่ **นิวซีแลนด์** เตรียมคุมเข้มมาตรการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 หากพบการติดเชื้อโอมิครอนในชุมชน **ฮ่องกง** สั่งปิดโรงเรียนมัธยมถึงช่วงหลังตรุษจีนสกัดโควิด **เวียดนาม** เจอผู้ติดเชื้อโอมิครอนในชุมชนรายแรก **ตุนิเซีย** พบป่วย 'พลูโรนา' รายแรก ฉีดวัคซีนแล้ว 2 โดส

ประเด็นสำคัญ

1. ปรับมาตรการเฝ้าระวังโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, สยามรัฐ, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, มติชน, เส้นทางเศรษฐี, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ch7, mcot, NBT, ThaiPBS, TNN, thestandard, js100, money&banking, isaranews, pptv, thailandplus, topnews, efinancethai, acnews, thaipublica, 77kaoded, Chiangmai-mail, pattayamail)

- ศบค. ปรับระดับพื้นที่ โดยลดพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) จาก 69 จังหวัด เหลือ 44 จังหวัด และเพิ่มพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) เป็น 25 จังหวัด คงพื้นที่นําร่องการท่องเที่ยว (สีฟ้า) 8 จังหวัด มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. 2565 ขยายระยะเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรต่ออีก 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 31 มี.ค. 2565

- นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษกศบค. เผยการผ่อนคลายการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้แก่ 1.ขยายเวลาการดื่มแอลกอฮอล์จากเดิมให้ดื่มถึงเวลา 21.00 น. เป็น 23.00 น. ในร้านอาหารที่ผ่าน SHA+ หรือ Thai Stop Covid 19 เท่านั้น และมาตรการ Covid-19 Free Setting อย่างเคร่งครัด 2.มาตรการ WFH ขึ้นอยู่หน่วยงานพิจารณา ไม่ขยายระยะเวลาจากที่กำหนดถึงวันที่ 31 ม.ค.65 3.ลดวันกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเหลือ 7 วันที่บ้าน และสังเกตอาการอีก 3 วัน ตรวจ ATK 2 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 หรือ 6 และวันที่ 10 หลังจากสัมผัสผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้าย 4.การเดินทางเข้าประเทศ ต้องมี Thailand Pass ประกันวงเงินคุ้มครองมากกว่า 50,000 เหรียญสหรัฐฯ รั่ววัคซีนโควิด 19 ครบถ้วน ตรวจ RT-PCR ผลเป็นลบภายใน 72 ชม.ก่อนเดินทาง และเมื่อเดินทางถึงไทย ในระบบ Test and Go ให้มีหลักฐานการจ่ายค่าที่พักกับ รร.ที่มีคู่สัญญากับ รพ. 2 วัน เพื่อรอผลตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง คือวันที่ 1 และ 5 ของการเดินทาง และจ่ายค่าตรวจเองทั้งหมด เริ่มลงทะเบียน 1 ก.พ.65 เข้ามาได้ทุกประเทศ มีระบบติดตามตัว และเตือนตรวจ RT-PCR วันที่ 5 และระบบSandbox ให้มีหลักฐานการจ่ายค่าที่พักกับ รร. ที่กำหนด เป็นเวลา 7 วัน รวมค่าตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง และเปิด Sandbox เพิ่ม จ.ชลบุรี เฉพาะที่ อ.บางละมุง เมืองพัทยา อ.ศรีราชา อ.เกาะสีชัง อ.สัตหีบ เฉพาะนาจอมเทียนและต.บางเสร่ ส่วนที่จ.ตราด เกาะช้าง เป็นการเตรียมระบบ Test and Go

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (สยามรัฐ สำนักข่าวไทย,สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น,ศูนย์ข่าวแอฟฟิค จส.100 ทีวีช่อง 7,NBT,ThaiPBS)

-นายอนุทิน รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการลดระดับเตือนภัยโควิดจากระดับ 4 เป็นระดับ 3 ว่า การปรับลดระดับการเตือนภัยโควิดถือเป็นการที่ สธ. เตรียมแจ้งสถานการณ์ให้ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ทราบ โดยวันนี้ ศบค. ได้รับทราบแล้ว ขณะที่กรมควบคุมโรคยืนยันว่ามีความพร้อมนำระบบ Test & Go กลับมาใช้ในเดือน ก.พ. ส่วนการปรับมาตรการให้ตั้งเครื่องคัดกรองแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ไม่เกิน 23.00 น. ได้แจ้งร้านปรับบาร์ปรับมาเป็นร้านอาหารขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ แต่ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติเหมือนร้านอาหาร ซึ่งหากผ่อนคลายเป็นแล้วเกิดคลัสเตอร์การระบาด ก็จะต้องหยุดมาตรการที่ผ่อนคลายเป็นทันที

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ)

- ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยว่า ตามที่ ศบค.อนุมัติให้ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทั้งชาวต่างชาติและคนไทย ในรูปแบบ Test & Go ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. และอนุญาตเข้ามาได้ทุกประเทศ มีข้อกำหนดว่าต้องตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง มีหลักฐานการจองโรงแรมที่พักในวันแรกและวันที่ 5 และต้องเป็นโรงแรมที่มีโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ มีหลักฐานการชำระเงินการตรวจหาเชื้อ 2 ครั้ง การตรวจครั้งที่ 1 ต้องรอผลในห้องพักที่จองไว้ จากนั้นเดินทางไปได้ทุกที่ ในวันที่ 5 ต้องเข้าพักโรงแรมที่จองไว้อีกครั้งเพื่อตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 และให้รอในห้องพักที่จองไว้ จนกว่าผลตรวจจะออกจึงกลับได้ ส่วนกรณี ศบค.อนุมัติเพิ่มพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ เพื่อรองรับไว้ในกรณีเกิดการระบาดมากขึ้น

2. มาตรการเทศกาลตรุษจีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ ข่าวสด ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (thejournalistclub)

-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยต่อเทศกาลตรุษจีน กำชับทุกส่วนราชการต้องมีมาตรการที่กำชับ เด็ดขาด และรัดกุมขึ้น โดยขอให้หน่วยงานจัดชุดตรวจ สายตรวจ เข้าตรวจบริเวณพื้นที่ที่มีการจัดงานเช่นไหว้ต่าง ๆ อย่างเข้มงวด รวมทั้งสถานที่ต่างๆ ที่มีการจัดรวมคน ต้องให้มีการทำความสะอาดพื้นที่ที่จัดงานที่เป็นรูปธรรม รวมถึงต้องมีมาตรการทางเข้า - ออก และการตรวจ ATK หากพบว่าไม่มีการปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ จนพบตำรวจในพื้นที่จะต้องรับผิดชอบและหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะต้องได้รับโทษทางวินัย

3. วัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน สยามรัฐ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (nationtv)

- ศบค.เห็นชอบแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 การปรับฐานประชากรสำหรับกำกับติดตามการได้รับวัคซีนของประเทศไทย จำนวน 69.60 ล้านคน การบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ในเดือน ก.พ. 65 รวมทั้งสิ้น 11.6 ล้านโดส แบ่งเป็น 4 แผน คือ 1.แผนบริการฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี วัคซีนไฟเซอร์ สูตรฝาสี่สี ผ่านระบบสถานศึกษา 2.แผนการรณรงค์เร่งรัดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ในจังหวัดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (สีฟ้า) และพื้นที่ระบาดเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเปิดการเดินทางในการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น 3.แผนการส่งคืนวัคซีนแลกเปลี่ยนคืนต่างประเทศ ส่งคืนประเทศสิงคโปร์และภูฏาน 4.แผนการบริจาควัคซีนแก่ต่างประเทศให้กับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในทวีปแอฟริกาผ่านโครงการ African Vaccine Association Trust (AVAT) หรือ WHO

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ประชาชาติธุรกิจ, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100, ch7, isaranews, thebangkokinsight, plewseengern, INN, topnews)

-ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์การให้วัคซีนโควิด 19 เหมือนเดิมทำให้เข็มขึ้น ต้องให้เบื้องต้น 2 เข็มและกระตุ้นอีก 1 เข็ม ดังนั้น การให้เข็ม 4 ควรให้ห่างจากเข็มที่ 3 ไป 3-6 เดือน โดยเฉพาะวัคซีน mRNA ควรรอได้ถึง 6 เดือน ถึงแม้วัคซีนจะไม่มี overdose แต่มีอาการไม่พึงประสงค์ที่เราไม่อยากได้ ไม่มีความจำเป็นที่ต้องฉีดมากเกินไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์ มติชน ข่าวสด)

-กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยใหม่ไลน์หรือตารางเวลาการเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ 5 ปี ไม่เกิน 12 ปีหรือ 11 ปี 11 เดือน 29 วัน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เข็มที่ 2 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป โดยมีตัวเลขเด็กนักเรียนอายุ 5-12 ปีที่เข้าข่ายได้รับการฉีดวัคซีนจำนวน 5.2 ล้านคน โดยวันที่ 12-17 มกราคม ศธ. และ สธ. จัดทำคัลปี 3+3 นาที สร้างความเข้าใจการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กเผยแพร่ในสื่อต่างๆ

4. ชุดตรวจ ATK

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ สยามรัฐ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, สยามรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการ nationtv.newtv.)

- นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.พรรคพลังธรรมใหม่ เรียกร้องรัฐบาลให้ประชาชนที่มีประวัติหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงเข้ารับตรวจ ATK ได้ฟรีทั่วประเทศ ส่วน อภ.ต้องประมูลซื้อและขายชุดตรวจ ATK ในราคาไม่เกิน 30 บาท เพราะราคาขายส่งที่ประเทศจีนชุดละ 17-18 บาทเท่านั้น โดยกระจายสินค้าให้ซื้อได้สะดวกทั่วประเทศในทุกช่องทาง

5.Long Covid

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, thejournalistclub, thebangkokinsight,)

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยหากติดเชื้อโควิด 19 จะส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย มีปัญหาระยะยาวได้ ทั้งเรื่องระบบสมอง ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร ระบบภูมิคุ้มกัน ด้านเด็กที่ติดโอมิครอน อาจเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ซึ่งจะเรื้อรังไปตลอดชีวิตได้ด้วย

6.ผลข้างเคียงวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN

-ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง ระบุ โรคผิวหนังประเภทตุ่มน้ำพองใสหลังรับวัคซีนโควิด 19 ในทางทฤษฎีสามารถเกิดขึ้นได้ พบผู้เป็นโรคผิวหนังเข้ารับรักษาที่สถาบันโรคผิวหนัง 5 ราย ลักษณะคล้ายงูสวัด เกิดหลังจากได้รับวัคซีนชนิดไวรัลเวกเตอร์ ประมาณ 2 สัปดาห์ และบางกลุ่มมีอาการผื่นงูสวัดหลังรับวัคซีน ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาผลข้างเคียงวัคซีนแต่ละชนิด คาดได้ข้อสรุปเดือนก.พ.

7.การทำซีลรูท ให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ติดเชื้อโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ โพสต์ทูเดย์

-นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รอง ผวจ.ภูเก็ต เผย กรณี ผกก.ตม.ภูเก็ต เสนอซีลรูท ให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ติดเชื้อโควิด 19 แต่ไม่มีอาการ ว่า การทำซีลรูทได้ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ SHA Plus Manager ที่กำกับ รร.ที่พักของ นทท. ทำได้เฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น ส่วน นทท.ไม่สวมหน้ากากอนามัย ในจ.ภูเก็ตมีจำนวนมาก ทางกงสุลจากประเทศต่างๆ ประจำภูเก็ต ให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด ทั้งสั่งปรับหรือจำคุก

8.แนวทางเบิกค่าอาหาร HI

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์(thabangkokinsight)

- พญ.กฤติยา ศรีประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสายงานบริหารกองทุน สปสช. เปิดเผยว่า จากการติดตามผลการจัดส่งอาหารให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้าระบบ HI พบมี 27.76% ที่ไม่ได้รับอาหารเลย อีก 5.6% ได้รับอาหารเป็นบางวัน และอีก 66.63% ได้รับอาหารทุกวัน ซึ่งสปสช.พยายามลดส่วนที่ไม่ได้รับอาหารให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการเบิกจ่ายค่าอาหารจากผู้ประกอบการ เช่น ไม่พบหลักฐานการจัดส่งอาหารหรือรับอาหารตามวันที่ขอเบิก หรือมีหลักฐานการจัดซื้ออาหารแต่ไม่พบหลักฐานการบริการอาหารรายบุคคล ดังนั้น ผู้ประกอบการควรมีหลักฐานให้ครบถ้วน เพื่อให้การจ่ายเงินค่าอาหารเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดย สดง. มีข้อชี้แนะว่าค่ารักษาให้นำเข้าบัญชีเงินบำรุงของโรงพยาบาล ส่วนค่าอาหารสำหรับ HI ให้ทำเป็นเงินรับฝากเพื่อนำออกมาจ่ายโดยไม่ต้องใช้เงินภายในโรงพยาบาล ทำให้กระบวนการเบิกเงินง่ายขึ้น

9.พบ "ซากโควิด" ติดในช่องแอร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด ผู้จัดการ)

-นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน เผย กรมควบคุมโรคได้ตรวจพบเชื้อโควิด 19 ในแอร์ของร้านอาหารกึ่งบาร์แห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ เป็นการพิสูจน์ว่าการฟุ้งกระจายในสถานที่ที่มีการถ่ายเทอากาศได้ไม่ดี ก็มีความเป็นไปได้ที่เชื้อจะหมุนเวียนไปในอากาศแล้วไปผ่านแอร์ แม้เป็นเพียง "ซากของเชื้อ" แต่เมื่อนั่งอยู่รวมกันจำนวนมาก การฟุ้งกระจายอาจทำให้เกิดเป็น "เชื้อที่มีชีวิต" และเกิดการแพร่กระจายต่อไปได้ สำหรับทางร้านอาหาร จุดสำคัญ ที่ควรระวังคือ ถ้าเป็นห้องแอร์จะต้องจำกัดจำนวนคน คนต้องน้อย พร้อมทั้งต้องมีการรักษาระยะห่าง ถ้าเป็นร้านที่ทึบก็ควรเปิดให้อากาศได้รับการถ่ายเทเป็นระยะๆ เพราะการที่แอร์เป่าลมโดยตรงจากผู้ติดเชื้อไปยังผู้อื่นในพื้นที่ปิด เป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้พยายาม "เปิดหน้าต่างหรือประตูเพื่อให้มีอากาศไหลเข้ามาจากภายนอก" หรืออาจเปลี่ยนมา "ใช้พัดลมแบบติดเพดาน" เพราะจะเพิ่มการไหลเวียนของอากาศจากภายนอก และลดปัญหาอากาศไม่ไหลเวียนภายในอาคารได้เช่นเดียวกัน

10. คลัสเตอร์และการระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, topnews,

77kaoded, ch7)

-**มุกดาหาร** พบผู้ต้องขังในเรือนจำ.มุกดาหาร ติดโควิด 45 ราย จนท. 1 ราย / **บุรีรัมย์** ติดเชื้อโควิดใหม่ 125 ราย ในพื้นที่จังหวัด 115 ราย / **เชียงราย** ติดเชื้อรายใหม่ 35 ตรวจ ATK เป็นบวก 159 ราย / **เชียงใหม่** ติดเชื้อใหม่ 117ราย ATK ผลบวก 354 ราย ปิด 3 หมู่บ้านเสี่ยงโควิด/ **นครพนม** ปิดเทศบาลตำบลเวินพระบาท หลังพบคลัสเตอร์แม่ลูกอ่อนติดเชื้อแล้ว 40 ราย/ **พังงา** พบผู้ต้องขังในเรือนจำพังงาติดเชื้อโควิด 356 ราย คาดครุฟีกติดเชื้อจากผู้ต้องขังแดนแรกรับ แพร่เชื้อผู้ต้องขังในแดน 2 ทำให้ระบาดอย่างรวดเร็ว/ **นราธิวาส** พบคลัสเตอร์งานศพ 38 ราย นายอำเภอเรือเสาะยันควบคุมได้ / **ร้อยเอ็ด** พบผู้ติดเชื้อใหม่ 85 ราย รักษาหาย 45 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต /**ประจวบฯ** พบติดโอมิครอนแล้ว 103 ราย เตรียมสอบพับหัวหินจัดเลี้ยงหลังเจอโอมิครอนโควิด/ **ภูเก็ต** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 518 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 391 ราย ผู้ติดเชื้อภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 114 ราย ผู้ติดเชื้อ Test & Go 13 ราย /**นครราชสีมา** ปิดทำการที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา 7 วัน เนื่องจากปลัดอำเภองานศูนย์ดำรงธรรม ตรวจพบเชื้อโควิด 19

11. WHO แนะนำเปิดเดินทางเสรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ)

-องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศคำแนะนำอย่างเป็นทางการ ให้รัฐบาลประเทศต่างๆ ยกเลิกหรือผ่อนคลายมาตรการสกัดกั้นการเดินทาง เนื่องจากไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะยับยั้งการระบาดของไวรัสโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอนได้ ทั้งเป็นการสร้างภาระต่อเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ การบังคับใช้มาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาด อาทิ การตรวจหาเชื้อ การกักตัว ควรหลีกเลี่ยงการสร้างภาระทางการเงินแก่นักเดินทาง และควรอนุญาตให้นักเดินทางแสดงหลักฐานอื่นๆ แทนหลักฐานการฉีดวัคซีนทดแทนได้ เพราะปัจจุบันยังมีหลายประเทศที่ยังจัดสรรวัคซีนไม่ทั่วถึง

มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ thailandplus สำนักข่าวไทย,สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น,ทีวีช่อง 7,NBT,ThaiPBS)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ราชวิถี ตรวจเยี่ยมห้องไอซียูส่วนต่อขยายและเตียงรองรับผู้ป่วยในระบบ Home Isolation เป็นการเตรียมความพร้อมเตียงรักษาผู้ป่วยโควิด 19 หากเกิดกรณีมีการระบาดหรือมีการเจ็บป่วยที่เพิ่มมากขึ้น แบ่งเบาภาระในพื้นที่ กทม.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ sonthitalk acnews thaigov)

-รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ โดยโรงพยาบาล เลิดสิน กรมการแพทย์ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวกยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มความครอบคลุมการฉีดวัคซีนในพื้นที่ กทม.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ตรวจเยี่ยม ปชช. ที่มาฉีดวัคซีน และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และจนท.ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางจังหวัดแพร่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ คมชัดลึก

-ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 ตามความสมัครใจ ชนิดวัคซีน pfizer สำหรับเด็กอายุ ตั้งแต่ 12 - 18 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค 2547 ถึง 31 ธ.ค. 2553) ที่เคยได้รับวัคซีนSinopharm จากทุกศูนย์ฉีดอื่นๆ ครบแล้ว 2 เข็ม โดยรับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 30 วัน และไม่เคยได้รับเข็มที่ 3 มาก่อน ทั้งคนไทย / ต่างชาติ / ต่างด้าว ทั้งนี้ สามารถขอรับบริการลงทะเบียน Walk in ที่เก้าอี้สีแดง ประตู 1 หรือ 2 หรือ 3 ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค 2565 เป็นต้นไปทุกวัน ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.00 น. โดยผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม มาพร้อมเด็ก และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์ thebangkokinsight)

- สสจ.นนทบุรี แจกประชาชนที่ไป 'ร้านชัยโภชนา' ในซอยสามัคคี ช่วงวันที่ 14-20 ม.ค. ให้ลงทะเบียน - คัดกรอง ATK - กักตัว 14 วันด่วน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ)

-สสจ.กาญจนบุรี ตั้งศูนย์ Call Center Home Isolation โรงพยาบาล 17 แห่ง 13 อำเภอ

| ประเด็นข่าว | หมายเหตุ |
|--|----------|
| <p style="text-align: center;">ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ</p> <p>ปลดล็อกกัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ข่าวสด, ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สยามรัฐ, thestandard, isranews, voicetv, ch7)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองปลัด สธ. แถลงข่าวหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด ระบุที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.... " คือสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชง ยกเว้นที่ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษคือ ก.สารสกัดจากพืชกัญชา กัญชง เฉพาะที่ได้จากการอนุญาตปลูกในประเทศในทุกส่วนที่มีปริมาณสาร THC ไม่เกิน 0.2 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก และ ข.สารสกัดจากเมล็ดกัญชา กัญชง ที่ได้จากการปลูกในประเทศเช่นกัน" เตรียมยกร่างเสนอต่อบอร์ด ป.ป.ส. พิจารณาในการประชุมวันที่ 25 ม.ค. นี้ หากมีมติเห็นชอบจะเสนอนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ลงนามเพื่อประกาศใช้</p> <p>- นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์ว่า มติเป็นไปตามกฎหมายเมื่อผ่านบอร์ด ป.ป.ส. แล้ว ในนามของ รมว.สธ. รัฐบาล และกรม. ที่ร่วมรัฐบาล ขอขอบพระคุณคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดที่มีมติค่อนข้างเป็นเอกฉันท์ จากนี้อยู่ที่การพิจารณาของ ป.ป.ส. หวังว่าทุกคนต้องทำตามรัฐธรรมนูญ</p> | |
| <p>เจ้เมียงพร้อมสู้คดี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, one31, news.ch7, pptvhd36, headtopics)</p> <p>-พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลาบ ผกก.4 บก.ปคบ.เปิดเผยความคืบหน้าการแจ้งข้อกล่าวหาเจ้าของที่ดูแลสถานประกอบการชื่อดังทุกวันโฮมแคร์ว่า น.ส.สาธิตา ประทีปวัฒนวิทย์ อายุ 49 ปี หรือเจ้เมียง เจ้าของสถานประกอบการได้ขอเลื่อนเข้าให้ปากคำและรับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานประกอบกิจการสถานบริการเพื่อสุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นไม่เกินวันที่ 23 ม.ค. เตรียมออกหมายเรียกเจ้เมียงมารับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานประกอบกิจการสถานบริการเพื่อสุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้ว ส่วนกรณี "เจ้เมียง" ให้ข้อมูลผ่านสื่อมวลชนว่า มีใบอนุญาตถูกต้อง ทางกรม สบส. ตรวจสอบพบข้อมูลว่าไม่มีการขออนุญาตโดยถูกต้อง อีกทั้งแนวทางการสืบสวนพบว่าในส่วนของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ฉลองกรุงและหนองจอก เปิดมาไม่ต่ำกว่า 4 เดือน เพราะมีการระบุสัญญาเช่าในช่วงเดือนก.ย. ที่ผ่านมา โดยเจ้เมียง เผยต่อสื่อมวลชนทางโทรศัพท์ว่า ที่ไม่มาเข้ามอบตัวในวันนี้ เนื่องจากกลัวว่าอาจถูกควบคุมตัวไปฝากขัง เพื่อนแนะนำให้พาทนายความมาด้วย ไม่ได้คิดหลบหนี จะมาพบพนักงานสอบสวนเมื่อพร้อม จะต่อสู้ไปตามความเป็นจริง ยืนยันว่าโดนกลั่นแกล้ง</p> | |
| <p>ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน รับมือ PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์today.line.me</p> <p>-กรมควบคุมโรค เตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขในการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและงดกิจกรรมในพื้นที่โล่ง โดยเฉพาะผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคสำคัญ ดังนี้ 1.กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด 2.กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ 3.กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ 4.กลุ่มโรคตาอักเสบ ซึ่งหากได้รับฝุ่นเข้าสู่ร่างกายอาจทำให้เกิดการเจ็บป่วย หรือมีผลต่อสุขภาพรุนแรงกว่าคนทั่วไป ควรสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น (N95) หรือหน้ากากที่มีแผ่นกรองคาร์บอน เนื่องจากมีประสิทธิภาพที่สามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กได้ ทุกครั้งที่ออกจากบ้านหรือเมื่อไปในพื้นที่ที่มีระดับฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก แน่นหน้าอก ใจสั่น ระคายเคืองตาหรือหากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที</p> | |
| <p>โครงการรณรงค์ Save Sex แจกถุงยางอนามัยฟรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>-ภายในเดือนก.พ.65 สปสช.จะเปิดตัวโครงการรณรงค์ Save Sex แจกถุงยางอนามัยฟรีประชาชนคนไทยทุกสิทธิที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ขอรับถุงยางอนามัยได้ครั้งละ 10 ชิ้น/สัปดาห์ รับได้ที่ร้านยาหรือหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้ไลน์ในการสแกน QR code จนกว่าของจะหมด สอบถามได้ที่ 1330 ตลอด 24 ชม. หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso</p> | |